



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น	โรคไข้วัดนก -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ กล่าวถึงกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยข้อมูลสัตว์ป่วยตายจากเชื้อไข้วัดนก เมื่อปลายปี 2560 ว่า ได้สอบถามทางโทรศัพท์กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พบว่าเป็นการให้ข่าวโดยส่วนตัวของนพ. ธีระวัฒน์ สธ.ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีข้อมูลการตรวจพบไข้วัดนกในปี 2560 รวมถึงไม่มีหลักฐานว่าไข้วัดนกติดต่อมายังคน และมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากเกิดโรคจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทันที นอกจากนี้ ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมาได้ยืนยันว่าในปี 2560 ไม่มีข้อมูลการตรวจพบไข้วัดนกของสัตว์ในสวนสัตว์เช่นเดียวกัน และที่ผ่านมา ก.เกษตรฯ และสธ. ทำงานประสานกันโดยตลอด ด้าน นสพ.อภิษฎา สุขธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมฯ ไม่เคยมีปัญหาคัดแย้งกับ สธ. และยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่เคยตรวจพบเชื้อไข้วัดนก และไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้การกำจัดสัตว์ปีกแทนการใช้วัคซีนป้องกันไข้วัดนก จนปัจจุบันสามารถควบคุมได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยการเลี้ยงไก่ภายใต้ระบบคอมพาร์ทเมนต์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รวมทั้งต้องรายงานสถานการณ์โรคระบาดในประเทศให้ OIE รับทราบทุกเดือน
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก กล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่มีผู้นำเข้ารายใดสอบถามถึงสถานการณ์เกิดไข้วัดนกในปี 2560 การที่นพ.ธีระวัฒน์ระบุว่ากรมปศุสัตว์ปกปิดข้อมูลเรื่องไข้วัดนกนั้น ไม่เป็นผลดีกับผู้ส่งออก
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	-ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยืนยันสธ.ไม่มีการปกปิดข้อมูลคนติดเชื้อไข้วัดนก ที่ผ่านมา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้วัดนกรายแรก เมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549 จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้วัดนกเพิ่มอีก
มติชน เดลินิวส์	-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาการระบาดของไข้วัดนกในสัตว์ เพราะประเทศเพื่อนบ้านพบปัญหาเช่นกัน ได้แนะนำสธ.ว่า ควรจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างกรมควบคุมโรคกับกรมปศุสัตว์โดยเร็ว เพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน หากนิ่งนอนใจอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท -ด้านแหล่งข่าว กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดช่วงเดือนส.ค.2560 โดยตรวจพบเชื้อไข้วัดนกในสัตว์ที่ป่วยตาย เมื่อสอบสวนโรคพบว่าสัตว์ชนิดอื่นที่กินเนื้อไก่เดียวกันไม่ได้ป่วยตาย จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมาจากนกกระทาที่เป็นอาหารสัตว์ แต่ไม่มีการตรวจยืนยัน เมื่อกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ทราบเรื่อง มีการลงพื้นที่และวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์และคน ทั้งนี้ อยากให้กรมปศุสัตว์ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับระบบการแจ้งเตือน และสื่อสารข้อเท็จจริง
แนวหน้า	-เสนอข่าว น.สพ.อภิษฎา สุขธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 26 มี.ค. ว่า มีการฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว ตั้งแต่ ต.ค. 2560 จนถึงวันนี้ รวม 3,014,137 ตัว จาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>เป่า 8.24 ล้านตัว ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม.ได้ 100% คาดว่าช่วงรณรงค์เดือนมี.ค.-พ.ค. จะได้ 80 % ของสุนัข-แมวทั่วประเทศ สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน กรมควบคุมโรครายงานว่า ระหว่าง 1 มี.ค. -25 มี.ค. มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือเสียชีวิต ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่วง ปัจจุบันเหลือ 27 จังหวัด</p> <p>ขณะที่นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ กล่าวถึงปัญหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ ว่า 1.กรมปศุสัตว์ ยังเปิดให้บริการอยู่ กระจายวัคซีนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 2.อปท. มีการทำความเข้าใจแล้วว่าการฉีดวัคซีนมาฉีดให้สัตว์ถือเป็นภารกิจหนึ่งของอปท. เทศบาล และอบต. กำลังดำเนินงานอยู่ และ 3.สธ. มีหน้าที่ตรวจสอบวัคซีน ได้พูดคุยกับปลัด สธ. ยังไม่พบว่าวัคซีนที่ฉีดในขณะนี้ด้อยคุณภาพหรือหมดอายุ ส่วนราคาวัคซีนที่มีการร้องเรียนว่าแพงนั้น หากเป็นอปท. และกรมปศุสัตว์จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นสถานประกอบการ คลินิกเอกชน กำลังขอความร่วมมืออยู่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับวัคซีนที่ฉีดหลังสัมผัสโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ 1.คนทำงานคลุกคลี สัมผัส ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตลอดเวลา อาทิ สัตวแพทย์และผู้ช่วยในคลินิกรักษาสัตว์ อาสาสมัครปศุสัตว์ อสม.ที่ช่วยฉีดวัคซีนในสัตว์ เป็นต้น 2.ผู้มีอาชีพเพาะเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์จำพวกสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่าง ๆ 3.ผู้มีอาชีพหาของป่า อาจมีอันตรายจากสัตว์ป่ากัด และ 4.นักท่องเที่ยวเดินทางจากเขตปลอดโรคเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือโรคชุกชุม โดยจะฉีด 3 เข็ม ตามระยะที่กำหนด หากมีการสัมผัสโรคหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะฉีดกระตุ้นอีก 1-2 เข็ม โดยไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลิน ถือเป็นวัคซีนทางเลือก ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป</p> <p>-นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีสื่อโซเซียลมีการแชร์เอกสารของสำนักยาออย. ระบุว่า เป็นเอกสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนมาว่าไม่มีคุณภาพ ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนพ.ค. 2560 ออย.มีการส่งหนังสือถึงกรมปศุสัตว์ เพื่อแจ้งผลการตรวจประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน และมีการถอดวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวออกจากทะเบียนยาในเดือนมิ.ย. 2560 ส่วนที่มีการระบุว่า มีการนำวัคซีนที่ถูกถอดทะเบียนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นั้น หากมีการแจกวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวจริง ขอให้ นำวัคซีนนั้นไปแจ้งสสจ. เพื่อให้ดำเนินคดีและตรวจสอบแหล่งที่มาของวัคซีน โดยออย.จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.การสาธารณสุข สนช. แถลงภายหลังการประชุมพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ว่า เรื่องอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีนมีผลทำให้หน่วยงานท้องถิ่นเกิดความไม่แน่ใจจึงหยุดชะงักไป จนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบสัตว์ติดเชื้อมากขึ้น แต่ล่าสุดพบการระบาดเหลือ 27 จังหวัด</p> <p>น.สพ.อภิย สุธิสสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เรื่องการเซตซีโรสุนัขและแมวจะจัดคงไม่มี แต่จะเน้นการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และจะมีกฎหมาย 2-3 ฉบับเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้นำไปปล่อย ซึ่งจะใช้ควบคู่กันทั้งกฎหมายและมาตรการทางสังคม</p> <p>สถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>-ชัยนาท กรณีชาวบ้านเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท ร้องทุกข์ปัญหาบ่อขยะเขาพลอง มีสุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขดังกล่าว แต่ทำได้ยาก ล่าสุดพบสุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 2 ตัว ชาวบ้านกังวลว่าสุนัขอาจจะตายเพราะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บซากสุนัขไปตรวจพิสูจน์หาเชื้อและสาเหตุการตาย</p> <p>-นครราชสีมา หลังจากประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 9 อำเภอ ล่าสุด นายธนวัฒน์ ชมตะคุปศุสัตว์อำเภอคง ได้ประกาศให้ 7 หมู่บ้าน ใน อ.คง เป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพิ่มอีก 1 อำเภอ หลังพบสุนัขป่วยตายจากโรคพิษสุนัขบ้า 2 ตัว โดยในพื้นที่ อ.คง มีสุนัขทั้งหมด 140</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์คิด เขียนวน ๆ ไป</p> <p>สยามรัฐ คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ</p>	<p>ตัว ฉีดวัคซีนไปแล้ว 90 ตัว</p> <p>-บุรีรัมย์ พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างสุนัขและแมวต้องสงสัยที่ส่งตรวจพิสูจน์เพิ่มอีก 2 ตัวอย่าง จากเดิม 6 ตัวอย่าง รวมเป็น 8 ตัวอย่าง ในอำเภอเมือง, สตึก, นาโพธิ์, พลับพลาชัย, ปะคำ, และโนนดินแดง ทำให้ขณะนี้ จ.บุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีแดง ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอได้ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในรัศมี 1-5 กิโลเมตรในพื้นที่ที่ตรวจพบเชื้อครอบคลุมแล้ว ส่วนหมาป่าที่ทำร้ายหญิงวัย 79 ที่ อ.ประโคนชัย ตรวจไม่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า</p> <p>-ชุมพร วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังขาดตลาด ด้านปศุสัตว์จังหวัดชุมพรให้หน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนเร่งมา จะช่วยประสานให้อีกทางหนึ่ง</p> <p>-กทม. พ.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ขอความร่วมมือประชาชน หากพบสัตว์ป่วยตายหรือมีอาการนำสงสัยให้แจ้งทันที ส่งคุมเข้มรัศมี 5 กม. พื้นที่พบเชื้อเขตสวนหลวง โดยปัจจุบัน กทม. มีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 6 ตัว สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีน ทำหมันและฝังไมโครชิปแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนใน 50 เขต ปัจจุบันฝังไมโครชิปในสัตว์ไปแล้วกว่า 30,000 ตัว</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า ขอให้กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรคติดต่อ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมหาแนวทางสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและพนักงาน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การดูวัคซีนว่าแท้หรือปลอม วิธีเก็บรักษาวัคซีนให้ถูกต้องไม่ให้เสื่อมสภาพ รวมถึงทำความเข้าใจกับประชาชนและบุคคลทั่วไป</p> <p>-กล่าวว่า ในความคิดของประชาชน เห็นว่าหน่วยงานราชการควรต้องบูรณาการในเรื่องนี้ให้เห็นผล โดยมี 3-4 ประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจำกัดปริมาณ การป้องกันโรคระบาด การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้หลากหลาย กำหนดมาตรการผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ไม่ใช่เพียงกันรับผิดชอบ หรือเสนอให้เสียภาษีสัตว์เลี้ยง</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนประเทศไทยมีอากาศร้อนจัด อาจทำให้เกิดโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับตัวและควบคุมความร้อนภายในได้ มีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบประสาท อาจทำให้เสียชีวิตจากอวัยวะต่างๆ ล้มเหลวได้ โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคนี้ง่าย ได้แก่ ผู้ทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ระงับผลิตภัณฑ์ บ.เมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้จับกุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บ.เมจิก สกิน จำกัด และจากการตรวจสอบฐานข้อมูล ออย.และสจ.นครราชสีมา ไม่พบข้อมูลบริษัท และนางวรรณภา พวงสน ในฐานข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร หากมีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท และยังได้ประกาศระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการที่จัดแจ้งในนามของนางวรรณภา และ บ.เมจิก สกิน ด้วย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อาการคันศีรษะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เวสสาร เวสสโกวิท รอง ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงกรณีหลายคนรับประทานอาหารเผ็ดหรือมีพริกเป็นส่วนประกอบแล้วเกิดอาการคันหนังศีรษะยุบิบ เหงื่อออกมากผิดปกติ และคิดว่าแพ้สารในพริก ว่า ตามปกติเมื่อรับประทานพริกจะเข้าไปกระตุ้นเส้นประสาทตัวหนึ่ง ทำให้เกิดอาการ เช่น ร้อน เหงื่อออก ซึ่งอาการเหงื่อออกที่สัมพันธ์กับการรับประทานพริกไม่ได้หลายที่ เช่น ที่ศีรษะ ทำให้เกิดอาการคันศีรษะได้ ถือเป็นการตอบสนองของร่างกาย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพ้สารในพริกแต่อย่างใด</p> <p>พญ.นภาพรธรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ยังไม่มีข้อมูลเรื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การรับประทานอาหารเผ็ดหรือมีพริกเป็นส่วนประกอบแล้วคันศีรษะ แต่ปกติหากเป็นการแพ้แบบเฉียบพลันก็อาจมีอาการคันเกิดขึ้นได้ แต่อันตรายที่น่ากลัวจากการแพ้เฉียบพลันคืออาการเยื่อหุ้มหัวใจวมมากกว่า
ผู้จัดการรายวัน	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม และนายเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล ผอ.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้าครบ 1 ปี การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ "สาธารณสุข 4.0 แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสากล"</p>
สยามรัฐ	<p>แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบเชื้อพลาสมิเดียม ฟิลิปปินส์ ตี้อายอาร์ทีมิซินิน ใน 5 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีซูเปอร์มาลาเรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงรูปแบบผงและแบบอัดเม็ด โดยใช้แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงชนิด <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> (Bti) และ <i>Bacillus sphaericus</i> เมื่อลูกน้ำยุงกินแบคทีเรียเข้าไป ผลักโปรตีนในเซลล์แบคทีเรียจะก่อให้เกิดพิษและทำลายระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลูกน้ำยุงตายอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ ผลักโปรตีนนี้สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งหาซื้อได้ในชื่อผลิตภัณฑ์มอสแท็บ (Mostab)</p>
เว็บไซต์มติชน	<p>ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสัมพันธ์ผู้ป่วย-ครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังตรวจเยี่ยมรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ ว่า หลังจำหน่ายผู้ป่วยออกจากรพ. พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากต้องกลับมารักษาตัวซ้ำภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน สาเหตุเนื่องจากกินยาไม่ต่อเนื่อง ขาดนัด ต้มเหล้า เสพยา เสพติด สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวมองผู้ป่วยว่าไร้ประสิทธิภาพ รพ.จิตเวชเลยฯ ได้แก้ไขปัญหานี้โดยนำวัฒนธรรมประจำถิ่น คือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ มาจัดพิธีให้กับผู้ป่วยและญาติก่อนออกจากโรงพยาบาล จากการติดตามผลใน 5 เดือนที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวดีขึ้น ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น ดังนั้น จะนำพิธีกรรมนี้ไปขยายผลในรพ.จิตเวชในภาคอีสานอีก 4 แห่ง คือ นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี</p> <p>ด้าน นพ.อาทิตย์ เล่าสู่ฮงกูร ผอ.รพ.จิตเวชเลยฯ กล่าวว่า รพ.ยังมีแนวคิดจะให้ผู้ป่วยจิตเวชหญิงพับจับใบตอง เพื่อทำบายศรีประกอบพิธีในรพ. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ป่วยที่มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้</p>
อินโฟเควสท์	<p>สบส.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีพร้อมผลิตบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้นำไปใช้ในบริหารจัดการข้อมูลการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มดำเนินการในปี 2562</p>
ข่าวสด	<p>ดาวนชินโดรม</p> <p>-เสนอสุก๊อป นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดาวนชินโดรม</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>อาการคลังไคล์ดารา</p> <p>-เสนอสุก๊อป พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีแฟนละครบางกลุ่มมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความคลังไคล์ดาราอย่างรุนแรง และแสดงพฤติกรรมไปในทางก้าวร้าว อาจเข้าข่ายอาการผิดปกติทางจิต มีปมปัญหาทางใจ หรือโรคจิตเวชด้านอื่น ส่วนดาราก็ถูกรักจนมากเกินไป ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันและดูแลสวัสดิภาพของตัวเอง รับมือด้วยสติ ไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ก้าวร้าวกลับ ช่วยลดความรุนแรง
ข่าวสด	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และจิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ฤดูหนาวจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอากาศหนาวมาก ทางการแพทย์พบว่าเรื่องดังกล่าวมีความสัมพันธ์ระหว่างแสง และเคยมีการรักษาด้วยการบำบัดจากแสง แต่ในปัจจุบันมียารักษาที่มีประสิทธิภาพดีมาก การกินยาจึงง่ายกว่าการบำบัดด้วยแสง ทั้งนี้ หากโรคถูกกระตุ้นด้วยอากาศหนาวเย็น เมื่ออากาศอุ่นขึ้นอาการก็สามารถดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม โรคซึมเศร้านั้นการรับประทานยาเพื่อรักษาอาการดีกว่าการปล่อยให้หายเอง เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือไปทำร้ายผู้อื่น</p>
ไทยโพสต์	<p>วัคซีน HPV</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ประเทศจีน ได้ลงนามลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 2 และ 9 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอและมีราคาถูก สามารถนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายอื่นนอกจากเด็กชั้น ป.5 และยังสามารถพัฒนาส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>ทบทวนคุณภาพแพทย์จากจีน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา เปิดเผยว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพ ความรู้ความสามารถของแพทย์แผนปัจจุบันที่จบมาจากประเทศจีน ตนจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาทบทวนการอนุญาต 1.สถาบันที่กำลังจะหมดอายุการรับรองจากแพทยสภา 2.สถาบันที่แพทย์จบแล้วไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทย 3.ขั้น ต่อเนื่องกันหลายปี 3.สถาบันที่ไม่มีการสอนแบบนานาชาติ คือไม่ใช้ภาษาอังกฤษ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>หน่วยฯเทียมพระราชทาน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยฯเทียมพระราชทาน มูลนิธิฯเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.กาญจนบุรี ให้บริการแก่ผู้พิการขาดทุกเชื้อชาติฟรี</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p>รพ.นครพนม พัฒนาระบบสื่อสาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม (ภายในรพ.นครพนม) ร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีมาตรฐานด้านความมั่นคง ปลอดภัย รวดเร็ว สามารถรองรับระบบการแพทย์ การพยาบาล การบริหารงานองค์กรในปัจจุบันและอนาคต</p>
มติชนออนไลน์	<p>ช่วยทารกผนังท้องไม่ปิด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต. อภิเชษฐ์ ช่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร และพ.อ. อาสาฬหะ พูนสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อ.แม่สอด จ.ตาก ได้สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์รับ น.ส.นภาพร ยอดวงศ์ษา อายุ 16 ปี ซึ่งคลอดทารกเพศชายก่อนกำหนด ทำให้ลูกมีลำไส้ไหลออกมาจากช่องท้องและไม่มีผนังท้องจาก รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ไปยังรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก</p>
เพจกระทรวง สาธารณสุข	<p>สื่อออนไลน์</p> <p>โรคมะเร็ง</p> <p>-ประชาชนแจ้งข้อมูลว่า มีเฟซบุ๊กชื่อ นฤมล นฤมล มีการโพสต์ข้อมูลโฆษณาฝังเหล็กไหลรักษาโรคมะเร็ง</p>
เพจกระทรวง สาธารณสุข	<p>โฆษณาฉีดกูด้า</p> <p>-ประชาชนแจ้งข้อมูล ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Yongyui Arunya โพสต์ข้อความพร้อมรูป ระบุการให้บริการฉีดกูด้าผิวขาว ปลอดภัย 100% มีทั้งแบบฉีดเข้าเส้นและแบบดริปน้ำเกลือ โดยมีโปรโมชั่นผิวขาวหลายแบบและหลายราคา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
instagram	โฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก - ผู้ใช้ account ชื่อ tattosticker โฆษณาวิตามินลดสัดส่วน อ้างเป็นวิตามินอเมริกา เป็นแคปซูลหลากสี แต่ละสีระบุสรรพคุณในการลดสัดส่วนบริเวณต่างๆ และเพิ่มหน้าอก พร้อมให้ติดต่อ Line: Fairy_Fay



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch